

ĐỂ HIỆN THỰC HÓA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI

TRẦN THU THỦY

*Trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của sự tiến bộ xã hội là độc lập dân tộc đi liền với dân chủ, tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Chính vì vậy mà tiêu ngữ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là: **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**. Sự vận động của lịch sử nước ta đã đưa tới sự kết hợp giữa hai ngọn cờ cách mạng dân tộc và CNXH như một tất yếu khách quan và là điều kiện sống còn trong hành trình gian lao, anh dũng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người ở Việt Nam. Ngọn cờ ấy đang tiếp tục dẫn dắt cả dân tộc Việt Nam trên con đường hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.*

1. Tâm nhìn của Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng đã phân tích bối cảnh lịch sử khách quan của Việt Nam đang đứng trước những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa cùng với thiên tai, dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử đang làm thay đổi bộ mặt thế giới như vũ bão, khó lường. Tình hình thế giới và trong nước sau hơn 30 năm đổi mới đang có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sứ mệnh trước lịch sử dân tộc của một đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền, Báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII của Đảng đã nghiêm túc nhận định: “... Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế, sức mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: Bốn nguy cơ

mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước, nhất là trên Biển Đông; vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, cạn kiệt tài nguyên, xu hướng già hóa dân số; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...”

Tâm nhìn Đại hội XIII về một xã hội Việt Nam phát triển và tiến bộ được xác định trên quan điểm biện chứng - thực tiễn với một tinh thần lạc quan cách mạng. Đại hội đã xác định: Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức



mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN. Đại hội XIII đã xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới, đó là:

Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

2. Những nội dung cần làm

Đề hiện thực hóa những mục tiêu cụ thể về phát triển và tiến bộ xã hội đã đề ra, Đảng và Nhà nước Việt Nam phải xử lý nhiều mối quan hệ lớn, đan xen rất phức tạp: Quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất trong điều kiện hiện nay; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đặc biệt là 4 nguy cơ Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa về độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước, nhất là trên Biển Đông; vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh,

cạn kiệt tài nguyên, xu hướng già hóa dân số; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...

Khó khăn trên con đường phát triển còn nhiều nhưng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta không bao giờ được quên: “Một lẽ rất giản đơn dễ hiểu, tức là vô luận việc gì cũng do người làm ra, và, từ *nhỏ* đến *to*, từ *gần* đến *xa*, đều thế cả”⁽¹⁾. C.Mác bằng thiên tài khoa học của mình đã chỉ ra cho nhân loại về con đường để phát triển và tiến bộ xã hội. Cùng với nó, ông đã phát hiện ra vai trò của con người trong sự phát triển tự nhiên ấy. Phát hiện của ông đã được ghi vào Từ điển danh ngôn như sau: “Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó”. Và chính “Bản thân xã hội sản xuất ra con người với tính cách là con người như thế nào thì nó cũng sản xuất ra xã hội như thế”⁽²⁾.

Hai điều căn cốt mà hai lãnh tụ vĩ đại, C.Mác và Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta cần ghi nhớ là *vô luận việc gì đều do con người, chính những con người thật sự đang sống, làm ra*. Ở bất cứ xã hội nào, nhất là trong xã hội hiện đại, con người cần phải được tổ chức mà đã có tổ chức thì phải có đảng chính trị, đảng lãnh đạo, cầm quyền, có nhà nước pháp quyền. Chỉ có như vậy con người đang sống mới có thể làm ra tất cả. Đảng muốn giữ được vai trò lãnh đạo, cầm quyền, nhất thiết đảng phải là một tổ chức tiên tiến, tập hợp những con người ưu tú, tiên phong dẫn dắt phong trào, phải có triết lý hành động, kỷ cương, người lãnh đạo, người đứng đầu trí tuệ, gương mẫu. Nhà nước pháp quyền nhất thiết phải có luật pháp tiên tiến phù hợp với lòng dân, phải bảo đảm dân chủ thực tế và phải có bộ máy công quyền biết làm việc và phục vụ nhân dân. Như vậy, mấu chốt của vấn đề phải là: “*Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do*

cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý⁽³⁾.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam, Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số chức vụ chủ chốt trong bộ máy công quyền đều là đảng viên. Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước - Quốc hội khóa XIV có tổng số 496 đại biểu thì chỉ có 21 người ngoài Đảng; Quốc hội khóa XV có 499 đại biểu thì chỉ có 14 đại biểu là người ngoài Đảng. Cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước trong những khóa gần đây, tất cả các thành viên Chính phủ, cả cấp thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ cũng đều là đảng viên.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến Đại hội XIII, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Như vậy, vấn đề then chốt, căn cơ nhất để hiện thực hóa những mục tiêu cụ thể về phát triển và tiến bộ như đã đề ra vẫn là công tác xây dựng Đảng. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta như thế!

Sau Đại hội XIII, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở được kiện toàn, đều là những người xứng đáng vì đã hội đủ các tiêu chuẩn đức, tài theo quy định. Đây là những người nằm trong bộ máy công quyền của chế độ và đều có quyền uy. Đó là lẽ đương nhiên bởi nếu xã hội không được điều khiển

bằng quyền uy thì sẽ là xã hội vô tổ chức, sẽ rối loạn và không thể hiện thực hóa được những mục tiêu cụ thể về phát triển và tiến bộ như Đại hội đã đề ra. Quyền uy là gì? Đó là sức mạnh của những người và tổ chức có nhiệm vụ điều khiển xã hội, buộc những người khác phải phục tùng. Nhưng sức mạnh ấy do đâu mà có?

Trước hết, quyền và uy có tính khách quan, đó là quyền uy do toàn Đảng, toàn dân mà Đại hội của Đảng và cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp được nhân dân ủy thác, giao phó. *Thứ hai*, quyền uy còn có mặt chủ quan, là sức mạnh của chính bản thân mỗi người. Đó là *trí tuệ*. Trí tuệ không đồng nghĩa với bằng cấp, học hàm, học vị. Nó là khả năng vượt trội trong việc nắm bắt quy luật, có khả năng dự báo, dám quyết và dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề khó khăn mà với tư duy của nhiều người, có khi là số đông, chưa đạt tới. Đó còn là *đạo đức*, là nhân cách của người có quyền, tức là họ không nhỏ hẹp, không tư túng, không tham quyền cố vị, không thiên vị, biết tôn trọng mình và tôn trọng danh dự của Đảng, danh dự của dân tộc; có tinh thần quốc sĩ (xấu hổ vì sự kém cỏi của quốc gia) như cách nói của C.Mác. Ví đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Người cũng từng nói lấy làm xấu hổ vì để đồng bào còn phải chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn hoặc bị đọa đầy đau khổ. Những người có đức, có tài như thế, tự bản thân họ toát ra một sức mạnh cảm hóa, hấp dẫn, lôi cuốn những người khác. Xưa đã thế và nay càng cần như thế. Trí tuệ, đạo đức, nhân cách của mỗi người chính là sức mạnh tạo nên quyền uy của họ mà những người khác tự giác tin theo và phục tùng.

Ở những mức độ khác nhau, các đồng chí mới được giao chức quyền ít nhiều đều có sức mạnh tự thân đó. Toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân coi những đồng chí ấy là những con người ưu tú của Đảng và của dân tộc. Nhưng mỗi người cũng hiểu rằng không phải ai cũng đều sáng trong như nhau, đều không có tí vết.



Bác Hồ từng chỉ rõ: “Trong Đảng ta gồm những người có tài, có đức. Phần đông những người hăng hái nhất, yêu nước nhất, kiên quyết, dũng cảm nhất đều ở trong Đảng ta... Tuy vậy, không phải người người đều tốt, việc việc đều hay... Cũng như một nhà có rẻ khờ, dâu dại... Rất giản đơn, dễ hiểu: Đảng ta không phải trên trời rơi xuống. Nó ở trong xã hội mà ra... Quần chúng... không chỉ thấy những người tốt, việc tốt mà họ còn trông thấy những người xấu, việc xấu ở trong Đảng...”⁽⁴⁾. Chính vì vậy mà tự chính đốn, tự phê bình và phê bình phải đồng

thời thực hiện kiểm soát quyền lực để giữ gìn, xây dựng và bảo vệ đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhân dân. Chính những con người ấy đang mang trong mình vinh dự và trọng trách nặng nề lãnh đạo toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân phấn đấu hiện thực hóa các mục tiêu phát triển và tiến bộ do Đại hội XIII của Đảng đã đề ra □

(1), (3), (4) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.1995, tập 5, tr.241, 240, 262. (2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập, NXB CTQG, H.1995, tập 3, tr.55.

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG...

(Tiếp theo trang 58)

tâm huyết, cái xả thân vì đất nước của cán bộ, đảng viên. Từ đó khuyến khích họ lao tâm khổ trí, tận tâm với đất nước để tạo ra cái mới, tạo ra bước phát triển đột phá. Đó cũng chính là “cái phao” tiếp sức cho cán bộ, đảng viên sẵn sàng “bơi” xa hơn. Như thế là Đảng đã giải tỏa về mặt tư tưởng đối với những cán bộ, đảng viên còn lẩn cẩn về việc sợ, không dám chống quyết liệt, tức là đánh tan tư tưởng sợ trách nhiệm.

Phóng viên: Với những kết quả đạt được trong năm 2021 cùng các quy định, kết luận Đảng vừa ban hành, các đồng chí kỳ vọng như thế nào về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới?

Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Văn Cương: Với quyết tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII cùng với những quy định Đảng ban hành gần đây cũng như những hành động của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều nói lên quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng “cao hơn”, “mạnh hơn”. Với tinh thần này, tôi tin trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung chắc chắn có kết quả ngày một tốt hơn, Đảng ta sẽ

ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Phóng viên: Thưa đồng chí Nguyễn Túc, đồng chí có kỳ vọng gì ở hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, nhất là năm 2022?

Đồng chí Nguyễn Túc: Quốc hội sẽ tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, bảo đảm sự kết thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, nhất là các đại biểu Quốc hội chuyên trách với tư cách trung tâm trong các hoạt động của Quốc hội, là “hạt nhân” đổi mới, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri và đưa ra kiến nghị, đề xuất giải pháp thiết thực.

Phóng viên: Xin cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khỏe, thành công, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết giúp cho Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh! □

